

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๖๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๑. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาแนวทางการร่างและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายต่าง ๆ ที่จะต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดบทลงโทษต่ำสุดและสูงสุดแก่ผู้กระทำความผิดกฎหมายทั้งที่เป็นโทษปรับและโทษทางอาญา ให้เหมาะสมกับบริบทของการกระทำความผิด โดยต้องคำนึงถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนในภาพรวม รวมทั้งการยอมรับของสังคมด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระทำความผิดเสียเอง ก็ควรกำหนดให้ต้องรับโทษสูงกว่าประชาชนโดยทั่วไปด้วย

๒. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง เป็นต้น ศึกษาข้อมูล และพิจารณากำหนดแนวทางการชดเชยค่าที่ดินและทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนอันเนื่องมาจากการดำเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของรัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ นอกเหนือจากการจ่ายเป็นเงิน เพื่อลดภาระงบประมาณเพื่อการนี้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นมาก และให้รายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย

ด้านสังคม

๓. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นประสิทธิภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ต การเข้าใช้งาน จำนวนผู้ใช้งาน ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น และความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นและมีความยั่งยืนในการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๙๕๒ (จิตตา) ๑๙๕๓ (ทัศนศุภางค์) ๑๕๓๒ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (เชิญ...)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จิงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร : จิงเรียนยืนยันมา
กระทรวง : จิงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
องศ์กรอิสระ, คสช. : จิงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กรม : จิงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป